



ที่ ปป ๐๐๑๐/ว ๗/๘

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๐/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ตอนที่สุต ที่ ปป ๐๐๑๐/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๑ และขอความอนุเคราะห์ให้คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นต่อแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนฯ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๒ โดยขอให้แจ้งผลการพิจารณาและให้ความคิดเห็นให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงใน (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนฯ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ในเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อให้แผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบ นำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงขอส่งแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติ...

และประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ท่านทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษณ์ กระแสเวส)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

โทร ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๑๔๐๖-๑๔๐๗

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๔๙

แนวทางการขับเคลื่อน  
การประกาศนโยบาย No Gift Policy



บัญชีรายชื่อแนบท้าย

หนังสือ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๐/ว ๗/๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	หน่วยงาน
๑	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานนายกรัฐมนตรี
๒	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงกลาโหม
๓	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง
๔	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ
๕	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๖	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน
๗	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
๘	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย
๙	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม
๑๐	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน
๑๑	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๒	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม
๑๓	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๔	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๕	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๖	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม
๑๗	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๘	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
๑๙	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
๒๐	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม
๒๑	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒๒	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒๓	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๒๔	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ
๒๕	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
๒๖	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒๗	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
๒๘	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๙	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๓๐	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓๑	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ลำดับที่	หน่วยงาน
๓๒	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓๓	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓๔	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๓๕	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๓๖	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๓๗	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓๘	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๓๙	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ